

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ NHÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 593/UBND-VP

Lý Nhân, ngày 20 tháng 5 năm 2014

“V/v đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tình hình mới”

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- Giám đốc các doanh nghiệp; Hiệu trưởng các trường PHPT, Trung tâm GDTX huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình, đặc điểm từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đoàn thể. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các cơ quan, đơn vị kinh tế trọng điểm, các khu tiêu thụ công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Giám đốc các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường PHPT, Trung tâm, GDTX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Bộ Công an về an ninh trật tự trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2012 về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý

thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là ở số thanh niên và số học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, CQDN, nhà trường đơn vị đạt tiêu chuẩn “*An toàn về ANTT*”, hằng năm tổ chức phân loại, bình xét trình UBND các cấp công nhận những CQDN, nhà trường đạt tiêu chuẩn “*An toàn về ANTT*” trong phạm vi đơn vị quản lý làm cơ sở xét duyệt thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai thực hiện tốt Thông tư số 67/2012/TT-BCA ngày 01/11/2012 của Bộ Công an “*Quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ*”. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an, các cấp chính quyền địa phương với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn để trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các công việc có liên quan đến công tác giữ gìn ANTT, đồng thời xây dựng liên kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học với các địa bàn giáp danh trên địa bàn huyện.

3. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện mô hình “*Xây dựng cụm tiêu thủ công nghiệp an toàn về ANTT*”, UBND xã Hoà Hậu tổ chức Hội nghị điểm tại cụm tiêu thủ công nghiệp xã Hoà Hậu.

4. Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình điểm trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn huyện về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng. Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học với việc triển khai thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, các phong trào khác như: phong trào “*2 không*” với 4 nội dung “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phong trào xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội*”; phong trào “*tự quản, tự phòng*”; mô hình “*3 giảm, 4 giữ*”...tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, củng cố đẩy mạnh các phong trào trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

5. Quan tâm, củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ ở các cơ quan đơn vị, các trường học cũng như các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT như: “*Tổ tự quản về ANTT*”. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường triển khai thực hiện tốt Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ “*quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp*”, đề lực lượng này có đủ năng lực, phẩm chất làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các tình huống có liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

6. Tổ chức sơ, tổng kết chuyên đề, mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, việc thực hiện các Quy chế, Thông tư liên tịch về phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân, những gương người tốt, việc tốt có thành tích xuất sắc; thông báo các kinh

nghiệm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTON để biểu dương, nhân rộng và thúc đẩy phong trào.

7. Công an huyện chỉ đạo Ban Công an các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của lực lượng Công an trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTON trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện.

Văn phòng HĐND-UBND, phối hợp với Công an huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học triển khai thực hiện Công văn này, đồng thời tổng hợp, báo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy theo quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Giám đốc các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GDTX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu phát sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện và Công an huyện) để được hướng dẫn. / VP

Nơi nhận :

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
(để báo cáo).
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi (để thực hiện);
- LưuVT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hạnh